

## วิสัยทัศน์ คปตอ.หนองบุญมาก ปี 2568

“โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ”

คำนิยาม โรงพยาบาลชุมชน หมายถึง โรงพยาบาลประจำอำเภอที่มีความสามารถระดับทุติยภูมิ (Secondary care) F1  
เป้าหมาย ระยะยาว 5 ปี เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลระดับF1ชั้นนำใน3 ของเขตสุขภาพที่ 9 ภายในปี พ.ศ.2572

## พันธกิจ ปี 2568

- 1) พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- 2) พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่
- 3) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
- 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
- 5) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร

## ค่านิยมร่วม ปี 2568

ค่านิยมร่วม Core Value = SMART

S = Service mind บริการด้วยหัวใจ

M = Mastery มีความเชี่ยวชาญ

A = Advance on service พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วย

R = Relationship สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายสุขภาพ

T = Team work ทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ

## ยุทธศาสตร์ ปี 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (PP&P Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนากำลังคนและภาคีเครือข่ายที่เป็นเลิศ (People Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Governance Excellence)

เข็มมุ่ง ปี 2568 เข็มมุ่ง

แผนระยะยาว ร ปี (ปี2567-2572)

พัฒนายกระดับโรงพยาบาลให้เป็นระดับ FI

แผนระยะสั้น 1 ปี

1. พัฒนาระบบการดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วย Stroke STEMI Sepsis Pneumonia

2. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดเสี่ยง ลดป่วย ลดตายจากโรค NCD

3. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม IMC

4. พัฒนาพฤติกรรมบริการ

## Core Competency (สมรรถนะหลักขององค์กร)

1. การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2. มีสมรรถนะการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care : IMC) 3. การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและส่งต่ออย่างมี

ประสิทธิภาพ 4. การดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด เชื่อมโยงชุมชนและภาคีเครือข่าย

อัตลักษณ์ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองบุญมาก 2568

ยุทธศาสตร์	ค่าน้ำหนัก	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	Target (เป้าหมายที่จะบรรลุ)	ช่วงเวลาที่จะบรรลุ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ทีม/บุคคล
1. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค (PPGP Excellence)	25	1.1 เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์ได้รับการดูแลตามเกณฑ์มาตรฐาน 1.2 เพื่อให้เด็ก 0-5 ปี ได้รับการดูแลตามเกณฑ์มาตรฐาน	1.1 สตรีตั้งครรภ์ได้รับการดูแลผ่านเกณฑ์คุณภาพ 1.2 เด็ก 0-5ปี พัฒนาการสมวัย	1.1 ร้อยละสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ร้อยละ 75) 1.2 ระดับความสำเร็จของบริการ WCC ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ระดับ 5)	ปีงบประมาณ 2568	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (COP) บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ 3 วัย และ พชอ. - ทันตะ - สุภาพบำบัด - ก่อนวัยเรียน - พัฒนาการ - วัคซีนเด็กและผู้สูงอายุ - ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก - โภชนาการ 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัยในเขตอำเภอหนองบุญมาก	1.1 ผลการรณรงค์สุขภาพครบตามเกณฑ์ร้อยละ 75 1.2 หญิงคลอดบุตรในปีงบประมาณเยี่ยมหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์	พว.รณัญ/ พว.กาญจนา พว.กัญญาวิฑร / พว.สิรินพร
		1.3 พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น	1.3.1 ร้อยละวัยเรียนในเขตรับผลิตขอมมีการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE	มีการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE	ปีงบประมาณ 2568	กิจกรรมพัฒนาอำเภอ TO BE NUMBER ONE	- 1. มีการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE	ผช.รณกร พว.พิพรรณณ

	<p>1.4 เพื่อให้หน่วยงานได้รับการคัดเลือกและดูแลตามภาวะเสี่ยงอย่างครอบคลุม</p>	<p>1.4 ประชาชนกลุ่มวัยทำงานได้รับการจัดการภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มวัยทำงานตามเกณฑ์</p>	<p>อำนาจการพัฒนาศูนย์ DPACคุณภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงานร้อยละ100</p>	<p>ปีงบ 2568</p>	<p>กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ DPACคุณภาพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 2.โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มวัยทำงาน</p>	<p>-อำนาจการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนวัยเจริญพันธุ์หรือกลุ่มวัยทำงาน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) -ประชาชน 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง</p>	<p>พว.ญาติภา/ คุณสุเมธรา ณัฐนรินทร์</p>
	<p>1.5 เพื่อให้ผู้ป่วย NCD ได้รับการดูแลตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1.5 ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) ได้รับการตรวจติดตามและรักษาที่เหมาะสม</p>	<p>ร้อยละ 90 ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) ได้รับการติดตามและรักษาที่เหมาะสม</p>	<p>ปีงบ 2568</p>	<p>3.โครงการ พขอ. 4.โครงการ4+4+1</p>	<p>ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง -ร้อยละของตำบลมีชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ -ร้อยละของตำบลที่มีการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุและมีการจัดตั้งทีมป้องกันโรคติดต่อทุกกลุ่ม</p>	<p>พว.ทิววรรณ พว.ทิววรรณ/สสอ.</p>
	<p>1.6 พัฒนาการดูแลสุขภาพและผู้ป่วย</p>	<p>1.6 เพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุและผู้พิการได้รับการดูแลสุขภาพ</p>	<p>ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพที่ร้อยละ 50</p>	<p>ปีงบ 2568</p>	<p>5.โครงการพัฒนาการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 5 ตำบลในเขตรพ. 8 หมู่ 6.โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์</p>	<p>พว.ทิววรรณ/สสอ.</p>	
	<p>1.7 พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ</p>	<p>1.7 เพื่อให้อำเภอผ่านเกณฑ์ดัชนีชี้วัดการเตรียมความพร้อมการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตามแนวทางของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC)</p>	<p>ระดับความถี่รายการเตรียมความพร้อมการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตามแนวทางของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับ 5</p>	<p>ปีงบ 2568</p>	<p>7.โครงการณรงค์การฉีดวัคซีนและเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19/ไข้หวัดใหญ่ ในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ 8.โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ 9.โครงการควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10.โครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาในพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก 11.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมรพ.รท อ.หนองบุญมาก 12.โครงการโครงการเมืองสะอาดปลอดภัยอย่างถาวร อำเภอหนองบุญมาก ปี2568</p>	<p>พว.ทิววรรณ คุณวิฑวัฒน์/ คุณวิฑวัฒน์/ คุณวิฑวัฒน์ คุณวิฑวัฒน์</p>	
				<p>ปีงบ 2568</p>			<p>คุณวิฑวัฒน์/ คุณวิฑวัฒน์ คุณวิฑวัฒน์ (สสอ)</p>



ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองบุญมาก 2568

ยุทธศาสตร์	ค่าน้ำหนัก	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	Target (เป้าหมายที่จะบรรลุ)	ช่วงเวลาที่จะบรรลุ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผู้รับผิดชอบ/บุคคล
2.พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)	25	G 2.1.เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มโรค Stroke STEMI sepsis Trauma และผู้ป่วยจิตเวช) ได้รับการดูแลถูกต้องตามมาตรฐาน	2.1.1.ผู้ป่วยกลุ่มโรค Stroke STEMI sepsis Trauma และผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแลถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ 90	ปีงบประมาณ 2568	1.โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเวชฉุกเฉิน (Stroke STEMI sepsis Trauma และผู้ป่วยจิตเวช)	1.ผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเวชฉุกเฉิน (Stroke STEMI sepsis Trauma และผู้ป่วยจิตเวช)ได้รับการดูแลตามเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าร้อยละ 80 2.เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค Stroke STEMI sepsis Trauma และผู้ป่วยจิตเวช	นพ. บุญญา นุสรณ์/อาลดา/สายชล/อัมศยา/แก้วตา/นิภาพร/วาสนา/จันนิดา
		G 2.2.เพื่อให้ผู้สูงอายุ กลุ่มอาการสูงอายุ ได้รับการดูแลตามแนวทาง	2.2.1. ผู้สูงอายุที่มีกลุ่มอาการสูงอายุได้รับการดูแลตามแนวทาง	ร้อยละ 60	ปีงบประมาณ 2568	กิจกรรมพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ	1. ผู้สูงอายุที่มีกลุ่มอาการสูงอายุ ได้รับการดูแล ร้อยละ 60 2. ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการหกล้ม ได้รับการดูแลในคลินิกร้อยละ 60 3. ผู้สูงอายุเสี่ยง	อุบล/อณตยา/สุรพร

		G 2.3 เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีตามเกณฑ์	2.3.1. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมโรงเรียนเบาหวานมีระดับHbA1Cลดลง<7	ร้อยละ80	ปีงบประมาณ 2568	2.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3.โครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยา รุ่นที่ 2	1.นักเรียนโรงเรียนเบาหวานมีระดับ HbA1C ลดลง<7 ลดลงร้อยละ 80 2.นักเรียนโรงเรียนเบาหวานผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ร้อยละ 80	อรนุช/กัลยา/อัมศยา
		G 2.4 เพื่อให้ผู้ป่วยยติคลินิก NCD ได้รับการบริการแพทย์แผนไทย	2.4.1. เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 50	ปีงบประมาณ 2568	4.โครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย	1.อัตราการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 50	ศิวินล/ปิ่นมณี

ยุทธศาสตร์	คำนำหน้า	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	Target (เป้าหมายที่จะบรรลุ)	ช่วงเวลาที่จะบรรลุ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ		G 2.5 เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของวิชาชีพอำเภอหนองบุญมาก	2.5.1. วิชาชีพอำเภอหนองบุญมากสามารถดูแลผู้ป่วยได้ตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด	ร้อยละ 90	ปีงบประมาณ 2568	5. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร - ฟื้นฟูทีมวิชาชีพชั้นพื้นฐาน ทบทวนวิชาการ - ตรวจรถกู้ชีพ - ซ้อมแผนกู้ชีพเหตุหมู่ - ฟื้นฟู CPR -อบรม ALS -อบรม BLS -ซ้อม CPR ในแผนก - สอบสวนอุบัติเหตุรับแจ้ง	1. วิชาชีพอำเภอหนองบุญมากดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 90 2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบุญมากมีความรู้และปฏิบัติทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80	สายชล/ ตารุณี
		G 2.6 เพื่อให้ทีมกู้ชีพอำเภอหนองบุญมากมีมาตรฐานตามเกณฑ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด	2.6.1. ทีมกู้ชีพอำเภอหนองบุญมากผ่านเกณฑ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด 2.6.2 ทีมสอบสวนโรค SRRIT ลงสอบสวนเหตุอุบัติเหตุสังคมนใจ และเกิดการสูญเสีย	ร้อยละ 90				
		G 2.7 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก	2.7.1. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบุญมากมีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพผ่านเกณฑ์ 2.7.2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบุญมากสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในแผนกผ่านเกณฑ์	ร้อยละ 90				



ยุทธศาสตร์	ตำแหน่ง	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	Target (เป้าหมายที่จะบรรลุ)	ช่วงเวลาที่จะบรรลุ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผู้รับผิดชอบ/บุคคล
2.พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ		G 2.8 เพื่อให้ผู้ป่วย IMC ได้รับการดูแลฟื้นฟูตามเกณฑ์	2.8.1 ร้อยละผู้ป่วย IMC ได้รับการดูแลฟื้นฟูตามเกณฑ์	ร้อยละ 90	ปีงบประมาณ 2568	6.โครงการ IMC สุขใจห่างไกลจากพิการ	1 ร้อยละของผู้ป่วย IMC ได้รับการรักษาใน รพ. พื้นที่ได้รับการ บริการและติดตามจนครบ 6ด.หรือจน BI=100(ร้อยละ 80) 2 ร้อยละผู้ป่วย IMC ได้รับการปรึกษาฟื้นฟูสภาพแบบผู้ป่วยใน ภายใน 72 ชั่วโมง (ร้อยละ 80) 3.อสม.ได้รับการอบรมฟื้นฟูทาง กายภาพบำบัดในกลุ่มโรค IMC ร้อยละ 80 4. อสม.ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80	ณัฐญาตา

ยุทธศาสตร์	ค่านำหนัก	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	Target (เป้าหมายที่จะบรรลุ)	ช่วงเวลาที่จะบรรลุ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผู้รับผิดชอบทีม/บุคคล
พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ		<p>G 2.9 เพื่อชี้แจงแนวทางการส่งเสริมและป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต</p> <p>G 2.10 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเสพติดและสุรา</p> <p>G 2.11 เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต</p>	<p>2.9.1 อัตราฆ่าตัวตาย(ปี 2567 = 7 ราย</p> <p>2.9.2 ผู้ป่วยจิตเวชก่อความรุนแรงได้รับการติดตามเยี่ยมครบตามเกณฑ์(6 ครั้ง)</p>	<p>ลดจากปีที่ผ่านมา 100%</p>	<p>ปัจจุบันประมาณ 2568</p>	<p>7.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์(9มิติครบถ้วนมาก) พื้นที่อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปี 2568</p> <p>8.โครงการพัฒนาระบบงานยาเสพติดปี 2568</p>	<p>1.ผู้รับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้อยู่ละ 80</p>	<p>- กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก</p>

ยุทธศาสตร์	ค่าน้ำหนัก	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	Target (เป้าหมายที่จะบรรลุ)	ช่วงเวลาที่จะบรรลุ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผู้รับผิดชอบ ทีม/บุคคล
2.พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ		G 2.12เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	2.12.1ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน	ร้อยละ 85	ปี2568	9.โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 10.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 11.โครงการอบรม อสม.ใหม่	ประชาชนมีการจัดการสุขภาพที่เหมาะสม	บุญฤทธิ์ (สสอ.)  บุญฤทธิ์(สสอ.)  บุญฤทธิ์ (สสอ.)

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองบุญมาก 2568

ยุทธศาสตร์	ค่านำหนัก	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	Target (เป้าหมายที่จะบรรลุ)	ช่วงเวลาที่จะบรรลุ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผู้รับผิดชอบ/บุคคล
3 พัฒนากำลังคนและภาคีเครือข่ายที่เป็นเลิศ (People Excellence)	25	1.เพื่อให้มีจำนวนบุคลากรสายวิชาชีพครบตามกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ (FTE)	1.บุคลากรสายวิชาชีพครบตามกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ	ตำแหน่งวิชาชีพครบตามกรอบขั้นต่ำ	3 ปี (2570)	- กิจกรรมแผนเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อการระงับตามกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ	-ปี2567 มีบุคลากรสายวิชาชีพตามกรอบ อัตรากำลังขั้นต่ำ 30% -ปี2568 มีบุคลากรสายวิชาชีพตามกรอบ อัตรากำลังขั้นต่ำ 60 % -ปี2569 มีบุคลากรสายวิชาชีพตามกรอบ อัตรากำลังขั้นต่ำ 100%	HR
		2.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ	1.ร้อยละของการประเมินสมรรถนะของบุคลากรครบกลุ่ม 6 วิชาชีพและ 1 อาชีพ	ร้อยละ 100	1 ปี (2568)	-กิจกรรมการประเมินสมรรถนะของบุคลากร 6 วิชาชีพ	ผลการประเมิน 6 กลุ่มวิชาชีพ และ 1 อาชีพผ่านเกณฑ์	

		2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน	ร้อยละ 80	1 ปี (2568)	-กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ -กิจกรรมประชุมวิชาการHA และปฏิบัติการความแข็งแรง	ร้อยละบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมสมาชิกพ.สามารถรายงานความแข็งแรงออนไลน์ บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมและผ่านpost test	RMQMR
	3. เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการเป็นเลิศ	1. ร้อยละความพึงพอใจผู้ช่วยเพิ่มเป็น 2. จำนวนข้อร้องเรียนตามพฤติกรมลดลง	ร้อยละ 90 ลดลง =0	1 ปี (2568)	1. โครงการประชุมพัฒนาความรู้บุคลากรด้านIC 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องกันและซ้อมระงับอัคคีภัยสำหรับบุคลากร 3. โครงการประชุมพัฒนาพฤติกรรมการรู้ค่าความเป็นเลิศ (ESB) 4. โครงการร่ำค่าวันพยาบาล	-กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ -อับัติการณ์พฤติกรมบริการลดลง ร้อยละ -ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ช่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ5	ศูนย์คุณภาพ HR

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองบุญมาก 2568

ยุทธศาสตร์	ค่าน้ำหนัก	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	Target (เป้าหมายที่ขะบรรลุ)	ช่วงเวลาที่จะบรรลุ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผู้รับผิดชอบ ทีม/บุคคล
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Governance Excellence)	25	เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	ผลการประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์การประเมิน (ITA)	≥ ร้อยละ 92	1 ปี (ปีงบ 2568)	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้บุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความโปร่งใส กิจกรรมที่ 2 ทำบุญในวันสำคัญต่างๆ		จากรุ่นพี่ พรชกร
			หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินควบคุมภายใน 5 มิติ	ร้อยละ 90	1 ปี (ปีงบ 2568)	1. โครงการศึกษาดูงานศูนย์จัดเก็บรายได้ 2. โครงการพัฒนาความรู้คณะกรรมการ CFO จำนวน 2 ครั้ง/ปี 3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดเก็บรายได้ 4. โครงการลดการใช้พลังงาน 5. โครงการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 6. โครงการกิจกรรม 5 ส. 7. โครงการอบรมด้าน DATA Analysis 8. โครงการจัดประชุมทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568		จากรุ่นพี่ พรชกร พรชกร สิรินทร ทวีชัย อรรณ
			หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐาน	หน่วยงานได้รับการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานรับรองที่กำหนด	1 ปี (ปีงบ 2568)	1. โครงการขอรับประเมิน HA Reaccredit ครั้งที่ 3 2. โครงการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ฉบับ 2565 3. โครงการพัฒนาคุณภาพงานรังสีการแพทย์		ออลดา วิภาวรรณ วรปภา

ยุทธศาสตร์	ตำแหน่ง	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	Target (เป้าหมายที่ลงบรรทัด)	ช่วงเวลาที่จะบรรลุ	โครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผู้รับผิดชอบ ทีม/บุคคล
						<p>4. โครงการพัฒนาคุณภาพงานอาสาสมัคร</p> <p>5. โครงการพัฒนาคุณภาพงานอาสาสมัคร (HA ยาสพัตติค)</p> <p>6. โครงการพัฒนาระบบ Smart Hospital</p> <p>7. โครงการประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทย</p> <p>8. โครงการประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี 2568</p>		<p>ปัทมาธิยา</p> <p>วัลลภกรณ</p> <p>ทวีชัย</p> <p>จันทร์ณี</p> <p>บุญฤทธิ์</p>